

หนังสือใหม่นิทานวิทยาศาสตร์ ชุด “ประตูความรู้คู่ จินตนาการ”

ชุดหนังสือที่เปลี่ยนวิทยาศาสตร์แสนน่าเบื่อและเข้าใจยาก กลายเป็นเรื่องสนุก ปลุกจินตนาการ เพลิดเพลินไปกับเส้นและสีของภาพประกอบตามแบบฉบับนิทาน โดยมีตัวละครเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ ดำเนินเรื่องตลอดทั้งเล่ม มีสาระและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เต็มเปี่ยมในรูปแบบที่อ่านเข้าใจง่าย ด้วยฝีมือของ “หยางหงอิง” นักเขียนวรรณกรรมเยาวชนที่เด็กๆ ชื่นชอบมากที่สุดในประเทศจีน ผู้สร้างสรรค์นิทานและนวนิยายสำหรับเด็กที่ตีพิมพ์มาแล้วกว่า 50 ล้านเล่ม ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัลการ์ตูนตีความสามารถ



ร่วมเปิดประตูแห่งความประทับใจของสารคดีสิ่งมีชีวิตทางธรรมชาติ ในหนังสือนิทานวิทยาศาสตร์ชุด “ประตูความรู้คู่จินตนาการ” แล้วจะพบว่าจินตนาการมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้ แต่ควรเดินควบคู่กันไป เพื่อเข้าถึงคุณค่าขององค์ความรู้อันแท้จริง

ในชุด มี 8 เล่ม ประกอบด้วย

เล่มที่ 1 หอยทากแบกบ้าน หอยทากแสนทงทนตัวหนึ่งที่ไม่เคยเห็นสิ่งใดสำคัญไปกว่าบ้านที่แบกไว้อยู่บนหลัง วันหนึ่งกลับจำต้องเลือกระหว่างความรักที่กำลังเบ่งบานกับบ้านแสนรัก รอยยิ้มแห่งมิตรภาพจะช่วยนำพาให้มันได้รู้ใจตัวเองในที่สุด

เล่มที่ 2 เมล็ดบัววมสวมเสื้อซูชิ เรียนรู้และเข้าใจ “วงจรชีวิตของพืชและสัตว์” ว่ารูปลักษณะที่เห็นอยู่อาจบ่งบอกตัวตนไม่ได้เสมอไป สอดแทรกเรื่องการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ

เล่มที่ 3 พ่อปลาผู้ยิ่งใหญ่ มนุษย์กับน้อยกับปลาตุ๊ดปี๋กำ สองสหายผู้ร่วมเดินทางไปในโลกใต้บาดาล ร่วมกันสำรวจสิ่งมีชีวิตนานาชนิดที่มาพร้อมกับความพิศวงปนระทึกขวัญและเรื่องราวความรักอันแสนซาบซึ้งใจ

เล่มที่ 4 ภารกิจตามติดนางเงือก การสืบเสาะเรียนรู้สิ่งมีชีวิตอันหลากหลายจากใต้ท้องทะเลของมนุษย์กับน้อย และเจ้าปีศาจ ท่ามกลางความสนุกในการออกตามหาสัตว์น้ำน้อยใหญ่ ประทับใจไปกับสายใยความรักทั้งระหว่างเพื่อน และพ่อแม่

เล่มที่ 5 คดีปริศนาในป่าลึก คู่หูผู้เที่ยงตรงและชาญฉลาดอย่างนักสืบสุนัขเทพและต็อกเตอร์กับ ที่พร้อมจะเผชิญกับความเร้นลับอันโหดร้ายของธรรมชาติ ทำยที่สุดแล้วพวกเขาจะฟันฝ่าคดีปริศนาเหล่านี้ไปได้อย่างไร

เล่มที่ 6 ยอดนักสืบมดมือฉมัง นักสืบสุนัขเทพกับต็อกเตอร์กับคู่หูเพื่อนซี้ที่ควงกันมาคลี่คลายคดีในป่าอันน่าพิศวง พวกเขาก้าวข้ามอุปสรรคและต้อนผู้ร้ายให้จมนมูกันด้วยวิธีใด

เล่มที่ 7 งานเลี้ยงต้อนรับแบบฉบับคุณนกฮูก การบุกตะลุยไปในดินแดนสีเหลืองทองอันเว้งว่างของคู่หูมิคกีและนกกระจอกเทศปาปา ไปเปิดโลกทะเลทราย สิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ ซึ่งต่างต้องพึ่งพากันเพื่อความอยู่รอด

เล่มที่ 8 รอวันจู่โจมปรากฏตัว สัตว์น้อยใหญ่ในทะเลทราย ดินแดนที่ได้ชื่อว่าร้อนระอุจนแห้งแล้ง ซ้ำร้ายกว่านั้น ยังต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันยิ่งถูกทำลายลงเรื่อยๆ องค์กรพิทักษ์ผืนป่าอย่างอินทรี เหยี่ยว สุนัขจิ้งจอกทะเลทราย จะช่วยกันกอบกู้ทุกอย่างคืนมาได้หรือไม่